

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วัน ๕ เวลา ๐๘.๒๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน พระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๕ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราโชวาท ความว่า ได้เคยกล่าวถึงเรื่องการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม เรื่องวินัย การอดกลั้นอดทน การเสียสละ การอ่อนน้อมถ่อมตัว และการพึ่งตัวเอง ต่อไป จะกล่าวถึงโอกาสของบัณฑิตใหม่ในการทำงาน

ปัญหาการว่างงานมิใช่อยู่อุตสาหกรรมไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการผลผลิตจากการทำงานก็ควรเพิ่มขึ้น ด้วย ซึ่งย่อมหมายความว่า การทำงานเพิ่มขึ้น พิจารณาดูให้ดูจะเห็นว่าการว่างงานในทุกวันนี้ มักจะเป็นการรอคอยงานที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของตน เสียโดยมาก คนที่ว่างงานในลักษณะนี้น่าจะคิดว่า การอยู่เฉยๆ เพื่อรองานนั้น ยิ่งเนิ่นนานไปเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาด้านเศรษฐกิจให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และแก่สังคมมากขึ้นเท่านั้น บัณฑิตได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ มีปัญญาความเฉลียวฉลาด ควรที่จะใช้ความรู้และความฉลาดของตนสร้างงานใหม่ขึ้น ให้ตรงกับ ความถนัดของตน หรือพัฒนางานเก่าที่สังคมต้องการ ให้สอดคล้องกับความ

สามารถของตนเอง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ปรับความสามารถของตนให้สอดคล้องกับงานที่มีอยู่แล้ว เมื่อบัณฑิตปรับความรู้ความสามารถของตนให้สอดคล้องกับการงานได้ ก็จะทำงานตามความพอใจได้อย่างมีความสุข และจะสามารถผลิตผลงานที่เหมาะสม ออกมาสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี

และเวลา ๑๔.๒๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ เป็นวันที่ ๕ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชโอวาท ความว่า ตามที่ได้เคยให้ข้อคิดแก่บัณฑิตว่า ให้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ใฝ่วินัย มีคุณธรรม มีความอดกลั้น อดทน และให้ปรับความรู้ความสามารถของตนเองให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่มีอยู่ ต่อไปจะกล่าวถึงการประหยัด

การประหยัดเป็นพฤติกรรมที่ดี ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาช้านานแล้ว เรื่องการประหยัดนี้ บางคนเห็นว่าคนเราจำเป็นจะต้องประหยัด ถ้าไม่มีทรัพย์สินมากพอจะพุ่มพวยได้ แต่ถ้ามีทรัพย์สินมากพอจะใช้จ่ายตามสบายไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องประหยัด การคิดอย่างนั้นเป็นการคิดง่าย ๆ ตามใจตนเอง อย่างขาดเหตุผลและหลักเกณฑ์ วิสัยของบัณฑิต จะต้องคิดถึงการประหยัดอย่างฉลาด มีหลัก ให้กว้างไกลออกไปถึงผลดีผลเสียของส่วนรวมและกาลอนาคตด้วย บัณฑิตควรจะคิดว่าทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นเสมือนทรัพย์สินของส่วนรวม เราต้องถนอมรักษา

และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้นร่วมกันให้คุ้มค่า ด้วยความประหยัด
ระมัดระวัง หากแต่ละคนไม่ช่วยกันถนอมรักษาด้วยการประหยัด สักวันหนึ่ง
เมื่อทรัพย์สินร่อยหรอสิ้นเปลืองไป ทุกคนก็จะได้รับความเดือดร้อนทวนหน้ากัน ฉะนั้น
การประหยัดจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งคนที่ขาดแคลนและคนที่ร่ำรวย

อนึ่ง เมื่อค่ำวานนี้ เวลา ๑๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า
พิไลলেখา ดิศกุล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
และนาวาอากาศตรี วีระยุทธ ดิษยะศริน พระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ พันเอก
จินดา ณ สงขลา ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส

เวลา ๑๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๒๘ ของสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย ฯ ณ โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
(เอ.ยู.เอ.)

เวลา ๑๐.๕๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ แก่ ร้อยเอก กฤษดา นรภูมิพิทักษ์ กับ นางสาวกาญจนา ทองเล็ก

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพจน์ พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมยุวพุทธิกสมาคมพระนครร้อยธยา นำอุบาสิกาสงฆ เอกะจัมปกะ และนางสาวประนอม กาญจนประภา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อจากนั้น ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทาน แก่ ร้อยเอก ดำรงพล เชิดสงวน กับ ร้อยเอกหญิง อังคณา โกกิลานนท์ นายสัมพันธ์ บัวเจริญ กับ นางสาวนียะดา สวนสมจิตร

เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นาย เอส.เอ.เอ็ม.เอส. คิเบรีย เลขาธิการบริหารของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) และคณะผู้ร่วมจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี ของสหประชาชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร นายกษมาคมชาวเหนือ นำคณะกรรมการ
สมาคมชาวเหนือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดงานฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณสวนอัมพร เพื่อโดยเสด็จ
พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- นางศรีประภา กุศลศิลป์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน ซึ่งบรรดาญาติมิตรได้ร่วมกันบริจาคทำบุญ เนื่องในงานพระราชทาน
เพลิงศพ นายบุญเลิศ กุศลศิลป์ สามี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- นายสนิท ทฤษฏีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าป่าไม้แพร่ รุ่น ๑-๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชีพ นิมวงษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ ปางสมาธิ

ประธานบริษัท ซี.เอ็ม.ซี. จำกัด และคณะกรรมการของบริษัท ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องอูลตราข้าวดี เพื่อโดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- คุณหญิงวิระยา ชวกุล นำคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

๑. คณะเตรียมทหาร รุ่น ๕

๒. นางสาวประทุม ทัศนาศา

๓. พลโท พักตร์ มั่นเกษมรัฐ และครอบครัว

๔. คณะชมรมวิทยากรความมั่นคงแห่งชาติ

เวลา ๑๔.๕๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นที่หวังของทุกคนในชาติ ว่าจะเป็นผู้บุคคลสำคัญผู้จะเป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงด้านต่าง ๆ ให้แก่บ้านเมืองต่อไป การสร้างความสำเร็จและความเจริญในกิจการงานทุกอย่างทุกระดับ รวมทั้ง ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตของแต่ละคนด้วยนั้น ต้องอาศัยปัจจัยประกอบกันอย่างน้อยถึงสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ความรู้และความชำนาญทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน หรือเป็นเครื่องใช้ปฏิบัติงานแท้ ๆ ส่วนที่สอง ได้แก่ ความตั้งใจ ความเพ่งพินิจ ความละเอียดรอบคอบ และความอดสาหะพยายามในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องอุปการะส่งเสริมให้ทำการงานโดยไม่ผิดพลาดบกพร่อง และสำเร็จลุล่วงได้โดยตลอด ส่วนที่สาม ได้แก่ ความมีปัญญา ความรู้ทั่ว วิชาดี และเฉลียวฉลาด ที่จะหยุดคิดพิจารณาสิ่งที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่าง ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงตามกระบวนการของเหตุผล ซึ่งจะช่วยประคับประคองหนุนนำให้ดำเนินชีวิตและการทำงานไปแต่ในทางที่สุจริต ที่เจริญ ที่เป็นประโยชน์ จนบรรลุ ความสำเร็จที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ปัจจัยเครื่องประกอบแห่งความสำเร็จนี้ จะเกิด

พร้อมได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนของบัณฑิตเอง แต่ละคนจึงต้องนำไปคิดพิจารณาให้เห็นจริง และปฏิบัติอบรมให้สมบูรณ์ขึ้น ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงของงานทุกสาขาของบ้านเมืองจักได้บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นสมประสงค์ของทุกคนในชาติ ที่ต่างฝากความหวังไว้ในตัวบัณฑิต

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วัน^{นี้} เวลา ๑๔.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานพระพุทธรูปบูชาพระพิตร ทรงเปิดศาลหลักเมือง ทรงเปิดศูนย์ราชการพระราชทานชงลูกเสือชาวบ้านรวม ๓ จังหวัด จำนวน ๑๖ รุ่น และทรงเจิมแผ่นศิลาจารึกอาคารเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ในการ^{นี้} สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัสแก่ลูกเสือชาวบ้าน ความว่า ความมุ่งหมายสำคัญบางข้อของการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ก็คือ ข้อต้น การอบรมลูกเสือชาวบ้านมีเจตนาที่จะฝึกลูกเสือแต่ละคน ให้สามารถนำเอาความรู้ ความคิด และสมรรถภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวหรือที่มอยุ่แต่มิได้ใช้ ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานช่วยตัวเอง และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน ข้อสอง มีเจตนาที่จะฝึกและส่งเสริมให้ลูกเสือมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ไม่กระดาก

กระตือรือร้นปรารถนาในตนเอง โดยให้ทุกคนถือว่าฐานะเป็นลูกเสื่อชาวบ้าน เสมอเหมือนกัน ไม่มีใครจะสูงจะต่ำกว่าใคร หรือใครจะเคยเป็นอะไรมาก่อน ข้อสาม มีเจตนาที่จะให้ทุกคนรักใคร่จับถือกันฉันทิฉันทิฉันทิ มีความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน พร้อมทั้งจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลส่งเสริมกัน และร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อกันและกัน และข้อสำคัญที่สุด มีเจตนาที่จะสร้างความสามัคคี ประองตงเป็นปึกแผ่นให้เกิดชนในหมู่ลูกเสื่อชาวบ้าน มีใจเพื่อเป็นพลังสนับสนุน ผู้ใดฝ่ายใด มีใจเพื่อไผ่หาผลประโยชน์หรือความเป็นใหญ่ แต่เพื่อรักษาความเป็นกลางและความถูกต้องในแผ่นดิน และเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ ความสุข ความมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ จึงใคร่ขอให้ลูกเสื่อชาวบ้านทำความเข้าใจในความมุ่งหมายของกิจการลูกเสื่อชาวบ้านและในฐานะหน้าที่ของทุกคน ให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะการรักษาสามัคคีนั้น ขอให้พยายามรักษาไว้ให้เหนียวแน่น ทุกเมื่อ ทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคี คณะลูกเสื่อชาวบ้านจักได้ดำรงอยู่ เพื่อเสริมสร้างความดีความเจริญและประโยชน์สุขให้แก่ชาติบ้านเมือง ได้ยั่งยืนต่อไป ตลอดกาลนาน

เวลา ๑๕.๒๕ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ เป็นวันที่ ๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชโอวาท ความว่า ได้กล่าวกับบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้ว ถึงการใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความมีวินัย มีคุณธรรม มีความอดทน

อดกลั้น ความเสียดสี ความรู้จักฟังตนเอง และความประหยัด ต่อไป จะกล่าวถึง
 การนิยมไทย ซึ่งเป็นการประหยัดอีกลักษณะหนึ่ง ผู้เป็นบัณฑิตย่อมทราบดีว่า
 วิชาที่สำคัญทางหนึ่งที่จะดำรงความมั่นคงและความเป็นชาติไทยไว้ก็คือ การ
 นิยมไทย เช่น การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน
 การประพฤติปฏิบัติตัวอย่างคนไทย การศึกษาและรักษาส่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
 เป็นต้น การนิยมไทยที่ประสงค์จะกล่าวถึงเป็นพิเศษในวันนี้ ก็คือ การนิยมสินค้าไทย
 ทุกวันนี้ คนไทยสามารถผลิตสินค้านานาชนิดซึ่งมีคุณภาพสูงและเหมาะแก่การ
 ใช้สอยในปัจจุบัน ได้มากมายอย่างเพียงพอ คนไทยจึงน่าจะหันมาสนใจนิยม
 สินค้าไทยให้ยิ่งกว่าสินค้าต่างประเทศ การนิยมใช้สินค้าไทยนั้นมีประโยชน์
 เห็นได้ชัดเจนสองประการ คือ ในทางส่วนตัวย่อมเป็นการประหยัด เพราะสินค้า
 ไทยส่วนใหญ่คุณภาพดีกว่าแต่ราคาต่ำกว่าสินค้าต่างประเทศ ในทางส่วนรวม
 ย่อมเป็นการช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชาติทางหนึ่ง เพราะได้สงวน
 เงินตราของไทยไว้ให้ออกนอกประเทศเพียงเท่าที่จำเป็น จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาให้
 ถ่องแท้และพยายามปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการนิยมไทยแก่บุคคลทั่วไป ก็จะได้
 ประโยชน์ทั้งในส่วนตนและส่วนรวมคือ ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราด้วย

เวลา ๑๔.๒๕ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
 ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจาก
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ เป็นวันที่ ๖ ณ อาคารใหม่
 สวนอัมพร

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราโชวาทความว่า ได้เคยกล่าวกับบัณฑิตว่าขอให้ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ให้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมและวินัย พึ่งตนเอง เสียสละ และนิยมความเป็นไทย ครั้นนี้ จะขอให้บัณฑิตทุกคนระดมสติปัญญาความสามารถพัฒนา ชานบ้านเมืองของเราในฐานะที่ทุกคนเป็นผู้มีการศึกษา คนทั่วไปจึงฝากความรับผิดชอบส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติเอาไว้ ซึ่งบัณฑิตย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ จึงเกิดการระดมมา ที่จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ บ้านเมืองของเรา ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ทุกด้าน ในเรื่องการพัฒนา มีสิ่งที่น่าเป็นห่วง อย่างหนึ่ง คือการนำวิทยาการและรูปแบบความเจริญสมัยใหม่เข้ามาใช้ วิทยาการ และรูปแบบความเจริญเหล่านั้นอาจใช้ได้ผลดี ดังที่ปรากฏในต่างประเทศ แต่ บางอย่างก็ไม่สู้เหมาะกับบ้านเมืองของเรา เราจึงไม่ควรรับมาใช้ได้ง่ายๆ เช่น รับมาใช้เพราะเพียงเห็นว่าเป็นของนำสมัย หรือเพียงทราบมาว่าเห็นมาอย่างฉาบฉวยว่า เป็นของดีมีคุณค่า เราจำเป็นต้องพิจารณาให้เห็นคุณโทษก่อนแล้วเสียก่อน จึง ค่อยรับมาใช้ อีกประการหนึ่งวิทยาการและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกิดจากทรัพยากร ของเรา ก็มีอยู่เป็นอันมาก หากเราไม่มองข้ามไป แต่ช่วยกันสร้าง และช่วยกัน เลือกรับมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองของเราเป็นอย่างยิ่ง และยิ่งกว่านั้น ยังจะเป็นการส่งเสริมศิลปวิทยาการของไทยให้เจริญก้าวหน้า ทันเทียมนานาประเทศด้วย

และในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬารัตนวลัยลักษณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง พร้อมด้วยนางวาทิตาภรณ์ วีระยุทธ ดิษยะศริน จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปทรงเป็นประธาน

จัดงาน โรยेलด คริสต์มาส ชาร์รด์ ไนท์ เพื่อหารายได้ทุกเกล้าทุกกระหม่อม
ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องรอยัลออคิด โรงแรม
รอยัลออคิด

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ไปในการพระราชพิธีสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎก ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปมหาสมุทรนันทบุรีปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
นมัสการที่หน้าพระมณฑปแล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล เสร็จแล้ว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราช
โองการอาราธนาสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎกศิวลา เป็นปฐมอุตมมงคล
พระฤกษ์ จบแล้ว ทรงพระดำเนินไปที่พระมณฑปแล้ว ทรงพระสุหร่ายพระไตรปิฎก
พระคัมภีร์ ทรงโปรยดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เสร็จแล้ว ประทับพระราชอาสน์

เมื่อพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหระหวงล้อม้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์
 แตร คຸริยางค์ สิ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนสมุดปากกา
 ดินสอ แด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยื่นประเคนแด่
 พระราชาคณะ พระสงฆ์ ที่เป็นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระ
 ไตรปิฎก แล้วกลับไปประทับพระราชอาสน์ ทรงหลังทักษิณทก พระสงฆ์ถวาย
 อนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
 แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
 โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
 กุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และนาวาอากาศตรี วีระยุทธ ดิษยะศริน พระสวามี
 ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไป
 พระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี นิตย์ สุขุม ป.ช., ป.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุ
 หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
 กระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
 ดำเนินไปรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมา
 เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพอากาศ
 ดอนเมือง ในโอกาสสน ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ รับแรด ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดี
 แห่งมาเลเซีย ทรงนำมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธานในการสวนสนามของ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้แทนนายทหารผู้ย้ายออกจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าใหม่ไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมใหม่ไทย ปี ๒๕๒๘ และเงินที่บริษัทเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด บริจาคสมทบ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อจากนั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- อธิบดีกรมป่าไม้ นำ ข้าราชการกรมป่าไม้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรรมการผู้อำนวยการธนาคารสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินแขวน ไดอารี่พกกระเป๋าลูกกระต๊อ และอาหารกลางวัน สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

- นายรงทอง จันทรางศุ นำ คณะบุคคล เข้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และรับพระราชทานของพระลี้ก

เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งพร้อมด้วย นาวาอากาศตรี วีระยุทธ ดิษยะศริน พระสวามี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงตรวจพลสวนสนามของ นักเรียนนายเรือ เสร็จแล้ว เสด็จทรงสอนวิชาเคมี ๓ แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓ ณ โรงเรียนนายเรือ

เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่ง อัมพรสถาน ประทานพระราชวโรกาสให้ นายมาฆาตาทาหาชิบานา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และภริยา เข้า เพื่อกราบทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระกริ่งจำลอง แบบพระกริ่งปวเรศ และพระชัยวัฒน์ ณ สนามหน้าพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๕๕

ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง พร้อมด้วย นาวาอากาศตรี วีระยุทธ ดิษยะศริน พระสวามี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง "สงครามเคมี" เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๒๕ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

เวลา ๑๐.๕๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงส่งเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งมาเลเซีย ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง

เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วย นาวาอากาศตรี วีระยุทธ ดิษยะศริน พระสวามี ไปทรงเปิดอาคารสำนักงาน

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๕๕

ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘

บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์ จำกัด และบริษัท วิตโอ ลิงค์ จำกัด ณ เลขที่ ๕๒๖ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรรุพพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและอบรมคริสต์เตียนเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน "เอ็กซ์โพล' ๘๕" ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

อนึ่ง เมื่อค่ำวานนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง พร้อมด้วย นาวาอากาศตรี วีระยุทธ ดิษยะศริน พระสวามี จากพระตำหนักจักรลดาโรฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธานงาน "ออลัยตอน ๒๕" ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานประกาศนียบัตร รางวัล และทอดพระเนตรกิจกรรมนักเรียนประจำของวชิราวุธวิทยาลัย ณ วชิราวุธวิทยาลัย